

เวิลด์แก๊ส ชวนคนออนไลน์ส่งต่อรอยยิ้มให้บ้าน ทานตะวัน มุลนิธิเด็ก ในกิจกรรม “รอยรอยยิ้ม เต็ม พลังให้ห้องสู้”



เวิลด์แก๊ส ผุดไอเดียสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคม ด้วยการเชิญชวนทุกคนโพสต์รูปรอยยิ้ม พร้อมกับทำมือเป็นสัญลักษณ์ W ลงใน Instagram พร้อมใส่ #ยิ้มสู้ #รอยรอยยิ้มเต็มพลังให้ห้องสู้ #worldgas เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ 100 รอยยิ้ม ในการมอบแก๊สหุงต้มให้กับน้อง ๆ จากบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็กได้ใช้ฟรี 1 ปี รวมเต็มรอยยิ้มได้ตั้งแต่วันที่ – 6 ต.ค.

Caption : #ยิ้มสู้ #รอยรอยยิ้มเต็มพลังให้ห้องสู้ #worldgas

เวิลด์แก๊ส หรือ WP Energy ผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว เล็งเห็นถึงความสำคัญในความเป็นอยู่ของน้อง ๆ จากบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็กสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ที่ชื่อว่า “รอยรอยยิ้ม เต็มพลังให้ห้องสู้” เชิญชวนชาวโซเชียลโพสต์รูปถ่ายรอยยิ้มอันสดใสของตัวเองพร้อมกับทำมือเป็นสัญลักษณ์ W ลงใน Instagram เพื่อส่งต่อพลังงานดี ๆ โดย 1 ภาพ = 1 รอยยิ้ม และเมื่อครบ 100 รอยยิ้ม เวิลด์แก๊สจะเปลี่ยนเป็นการบริจาคแก๊สหุงต้ม มอบให้กับน้อง ๆ บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็กได้ใช้ฟรี 1 ปีเต็ม

Caption : 1 ภาพ = 1 รอยยิ้ม 100 รอยยิ้มมอบแก๊สหุงต้มให้เด็ก ๆ ฟรี 1 ปี

พร้อมปล่อยวิดีโอออนไลน์ที่สร้างจากเรื่องจริงของ มอส – เดอะเฟส เมน ไทยแลนด์ ทีมลูกเกด บอกเล่าเรื่องราวของความลำบากในการใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมา แต่มอสก็ยังยิ้มสู้โดยไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาและอุปสรรคที่ถาโถมก่อนจะได้รับโอกาสดี ๆ จากรายการเดอะเฟส เมน ไทยแลนด์ จนมีชื่อเสียงโด่งดัง มอสจึงเป็นกระบอกเสียงที่ดีต่อการเรียกพลังจากคนที่กำลังท้อแท้ให้กลับขึ้นมาสู้อีกครั้ง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ 100 รอยยิ้ม เพื่อมอบแก๊สหุงต้มให้กับน้อง ๆ บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก ใช้ฟรี 1 ปี เพียงเพื่อน ๆ โพสต์รูปรอยยิ้ม พร้อมกับทำมือเป็นสัญลักษณ์ W ลงใน instagram 1 รูป = 1 รอยยิ้ม ใส่ แฮชแท็ก #ยิ้มสู้ #รอยรอยยิ้มเต็มพลังให้ห้องสู้ #worldgas #เคียงข้างสร้างรอยยิ้ม สามารถโพ

สได้ตั้งแต่วันที่ – 6 ตุลาคม 2560 นะคับ

โพสต์โดย WP Energy เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017

Caption : เรื่องจริงของ มอส-เดอะเฟส เมน ไทยแลนด์ #TeamLukkade

ร่วมเป็น1 ใน 100 รอยยิ้ม ของกิจกรรม “รอยรอยยิ้ม เดิมพลังให้น้องสู้” ได้ตั้งแต่วันที่– 6 ต.ค. 2560

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/worldgas